

Tái Chiếm Cổ Thành và Thị Xã Quảng Trị

Đỗ Sơn

Gửi Anh Em Mũ Xanh.

Vị Tư Lệnh TQLC chỉ huy Sư Đoàn đánh trận Quảng Trị (QT) đã qua đời, một số anh em Lữ Đoàn Trưởng và Tiểu Đoàn Trưởng TQLC cũng không còn nữa! Tôi-Đỗ Sơn, là cựu Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 258/TQLC tham dự trận QT có đôi lời hy vọng giải đáp được thắc mắc của một số anh em MX về việc ai vào Cổ Thành trước, ai vào sau.

Cổ Thành Đinh Công Tráng và Thị Xã Quảng Trị là mục tiêu mà Sư Đoàn TQLC nhận trực tiếp từ Tư Lệnh Quân Đoàn I là: “TQLC hành quân tái chiếm Cổ Thành và Thị Xã QT thay thế cho Sư Đoàn Nhảy Dù”.

Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC giao nhiệm vụ cho Lữ Đoàn 258 TQLC thay thế Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù từ ngày 27 tháng 7 năm 1972.

Lữ Đoàn 258/TQLC hoàn toàn chịu trách nhiệm tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng và Thị Xã QT từ ngày 27 tháng 7.

Mãi cho đến ngày 8 tháng 9, bắt đầu vào Giai Đoạn 3, sau 43 ngày, thì Bộ Tư Lệnh chia Cổ Thành ra làm 2 cho 2 Lữ Đoàn cùng chịu trách nhiệm:

-Lữ Đoàn 147/TQLC ở phía Đông sông Vĩnh Định nhận trách nhiệm một nửa phía Bắc Cổ Thành.

- Lữ 258/TQLC chịu trách nhiệm một nửa

phía Nam Cổ Thành.

Thị Xã vẫn là khu vực trách nhiệm của Lữ 258.

Nhiệm vụ của SĐ/TQLC đã hoàn tất, chiếm lại Thị Xã và Cổ Thành QT vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Tổng cộng 51 ngày đêm.

Ranh giới rõ rệt cho 2 Lữ Đoàn 147 và 258 là con đường giữa chia Cổ Thành ra làm 2. Xe có thể chạy được từ Đông sang Tây.

Trong Quân Sử của Sư Đoàn chỉ nói tổng quát Cổ Thành và Thị Xã đã chiếm xong ngày 16/9/ 1972.

Dù Lữ 147 hay Lữ 258 có thành phần nào vào trước hay vào sau thì cũng chỉ là vào 1/2 mục tiêu của Sư Đoàn và là mục tiêu của Lữ Đoàn đó mà thôi.

Đặt trường hợp bên Lữ Đoàn 147 và Lữ 258 đã có những thành phần vào và kiểm soát được Cổ Thành trước ngày 16/9 thì Sư Đoàn vẫn phải chờ báo cáo của Lữ Đoàn 258 khi hoàn toàn kiểm soát được Thị Xã.

Mục tiêu 90 là Bộ Chỉ Huy mặt trận Quảng Trị của Việt Cộng tổ chức phòng thủ kiên cố trong toà hành chánh là một mục tiêu quan trọng. ĐĐ4/TĐ2 phải đánh chiếm rất khó khăn.

Sư Đoàn chỉ căn cứ vào báo cáo của các Lữ Đoàn và khi Sư Đoàn đã kiểm chứng là toàn bộ mục tiêu của Sư Đoàn đã chiếm xong gồm Cổ Thành và Thị Xã.

Thủy Quân Lục Chiến

Sư Đoàn báo lên Quân Đoàn khi nhiệm vụ của SĐ đã hoàn tất.

Còn LĐ147 hay LĐ258 có thành phần vào trước thì cũng chỉ là ½ mục tiêu của những Lữ Đoàn đó mà thôi. Không phải là MT của SĐ đã hoàn tất.

Ngày 16 tháng 9 năm 1972, tôi được lệnh của Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân (lúc này ông còn là Chuẩn Tướng) chuẩn bị một toán 5 người của TĐ6 đảm trách dựng cờ.

Việc này theo tôi nghĩ không có liên quan gì đến đơn vị nào vào trước vào sau, chỉ có mục đích là để dành cho phái đoàn báo chí làm việc của họ vì họ đã có mặt trong thị xã trước đó. Và nơi dựng cờ trên tường thành là mặt tiền của thành phố.

Sau lễ dựng cờ, nhiệm vụ của Sư Đoàn TQLC đã hoàn tất.

Cổ Thành và Thị Xã đã được TQLC kiểm soát hoàn toàn ngày 16/9/1972.

Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân được TTHQ/SĐ báo cáo lên cho ông chi tiết giờ nào Sư Đoàn TQLC đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong Quân Sử không đi vào chi tiết. Quân Sử viết tổng quát, quan trọng là TQLC đã tái chiếm lại Thị Xã và Cổ Thành Đinh Công Tráng.

Tôi chỉ xin nói với anh em một điều:

Chúng ta, ai ở trong Binh Chủng TQLC có dự trận Quảng Trị năm 1972 cũng đều hãnh diện là chúng ta đã đoàn kết, chung vai sát cánh góp công sức tạo nên chiến thắng oai hùng nhất của QLVNCH trong cuộc chiến Việt Nam. Đồng Minh nỗ lực chúng ta.

Không ai có thể làm một mình và không đơn vị nào có thể làm một mình.

Bây giờ công việc còn lại phải làm của chúng ta là nghĩ đến những anh em TPB và cô nhi quả phụ TQLC ở quê nhà. Công việc yểm trợ cho TPB mà các anh em Mũ Xanh đã, đang, sẽ làm là quan trọng hơn hết, quan trọng hơn chuyện ai vào Cổ Thành trước.

Các Giai Đoạn Tái Chiếm Cổ Thành:

1- Giai Đoạn 1:

Lữ Đoàn 258/TQLC do Đại Tá Ngô Văn Định chỉ huy, thay thế Lữ Đoàn 2 ND hành quân tái chiếm toàn bộ thị xã và Cổ Thành Đinh Công Tráng, gồm các đơn vị sau:

Từ ngày 27/7/72 đến 29/8/72

TĐ9 của Trung Tá Nguyễn Kim Để thay cho TĐ11ND ở gần ga xe lửa.

TĐ3 của Thiếu Tá Nguyễn Văn Cảnh, thay TĐ5ND gần nhà thờ Tri Bưu.

TĐ5 của Thiếu Tá Hồ Quang Lịch hay TĐ6 ND ở ngã ba Long Hưng.

Giai Đoạn 2:

Từ 29/8/72 đến 9/9/72:

TĐ9 về phía sau dưỡng quân, bổ xung quân số và quân dụng.

TĐ1 Thiếu Tá Nguyễn Đăng Hòa thay thế TĐ9 đánh phía thị xã.

TĐ6 Trung Tá Đỗ Hữu Tùng thay thế TĐ5 đánh vào Tây Nam Cổ Thành.

TĐ3 và TĐ7 đánh vào Đông Bắc Cổ Thành.

TĐ5 bảo vệ phía sau cho các TĐ1 và TĐ6.

Giai Đoạn 3:

Từ ngày 9/9/72

Giai đoạn 3 thì mục tiêu Cổ Thành được chia làm 2:

LĐ147 của Trung Tá Nguyễn Năng Bảo: gồm tiểu đoàn TĐ3 của Th/Tá Nguyễn Văn Cảnh, TĐ7 của Th/Tá Nguyễn Văn Kim, TĐ8 của Th/Tá Nguyễn Văn Phán.

Lữ Đoàn 258 của Đại Tá Ngô Văn Định: gồm có các Tiểu Đoàn 1 của Th/Tá Dương Văn Hưng, TĐ2 của Th/Tá Trần Văn Hợp, TĐ5 của Th/Tá Hồ Quang Lịch, TĐ6 của Tr/Tá Đỗ Hữu Tùng.

LĐ 369 của Trung Tá Nguyễn Thế Lương:

Làm trừ bị cho SĐ gồm có các Tiểu Đoàn 4 TD4 và TĐ9)

TQLC chiếm Thị Xã và Cổ Thành ngày 16/9/1972.